

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittirom@uobkayhian.co.th

IRCP – เขาว่า ซื้อมากเกินไป

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว...

เอามาว่ากันในคอลัมน์บ้างเป็นบางครั้งก็แล้วกันนะครับ เกรงว่าเอาไปว่ากันใน LIVE บ่อยๆ เกินไป เดี่ยวท่านจะเบื่อเกินไปเสียก่อน... ซึ่งจริงๆ แล้ว การ LIVE ในช่วงเช้าของแต่ละวัน ในรายการจับกระทิงนั้น ที่เคยมีการมองแนวโน้มตลาด หรือ SET Index แล้วก็แนะนำหุ้นสวยๆ ในทางเทคนิค ที่จะเน้นการดูหน้างานเสียส่วนใหญ่... แต่ด้วยในช่วงเช้าของ TH UTRADE นั้น จะมีรายการก่อนหน้าของเหนือเมฆ ซึ่งก็ได้เอ่ยถึง ตลาด หรือ SET Index ในทางปัจจัยพื้นฐาน แถมด้วยปัจจัยเทคนิคให้ด้วยอย่างนั้น ดังนั้น ด้วยมาตรฐานการให้คำแนะนำแล้ว เหนือเมฆอาจจะไม่กล่าวถึง ตลาด หรือ SET ให้มากเกินไปจนความจำเป็นนะครับ... แต่จะเน้นไปในแนวทาง เรื่องของจุดต่างๆ หรือ อาจจะมีเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ให้แทนก็แล้วกันนะครับ เดี่ยวกล่าวเรื่องตลาดมากไป ผลออกแล้วไม่ตรงกันขึ้นมา จะเป็นเรื่องเอาอีกได้ครับ ก็ลองๆ ตามดูครับ ผากไว้ทุกรายการนั้นแหละครับ ซึ่งส่วนของเหนือเมฆ ก็จะพยายามเปลี่ยนๆ แนวบ้าง จนกว่าท่านผู้ฟังจะเริ่มเห็นว่าดี หรือว่าชอบนั้นแหละครับ อะไรเปลี่ยนได้ ปรับได้ แล้วจะไม่เข้าใคร ก็จะไปในแนวทางนั้น... แต่ตอนนี้ ได้คิดว่า จะเริ่มๆ เอาเรื่องของทฤษฎีในทางเทคนิค มาดูคู่ไปกับการมองตลาด หรือ SET Index และหุ้นต่างๆ ไปสักระยะหนึ่งก็แล้วกันนะครับ และ เพื่อไม่ให้เป็นการนำเอามาไป ก็อาจจะเอามาว่ากันในที่นี้หรือ คอลัมน์บาดตาเซียนบ้างในบางวันนะครับ สลับๆ กันไป... ยุค CoVID-19 ก็จะได้ไม่นำเอามากเกินไปนัก ถือเสียว่า เสวนาเทคนิคเผลอออนไลน์ก็แล้วกันนะครับ

ดูตามเกม...

อาจจะมียหลายท่าน ที่จะแย้งทันทีเหมือนอย่างที่เหนือเมฆ เจอคำถามมา คือ มันเข้าเขต Oversold หรือ เข้าเขตซื้อมากเกินไปหรือยัง... เรียกว่า ถ้าจะไปได้ จะไปได้แค่ไหนกันเชีย

แนวรับ : ... 1.90-1.80 หรือ ไม่ต่ำกว่า 1.80 ใ้ก่อน

เป้าหมาย : ... 2.20 และ 2.40 หรือ อาจจะมีลุ้น 2.60 ได้

Price Chart...(IRCP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น IRCP... แต่จริงๆ แล้ว ถ้าดูในโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆ รูปแบบทางโครงสร้าง น่าสนใจเรียกว่า การผ่านระดับ 1.60 ขึ้นมาก่อนหน้านี้ จะเป็นการผ่านระดับนัยสำคัญของโครงสร้าง หรือรูปแบบของการแกว่งตัว ที่คาดหวังการขึ้นใหญ่ๆ ก็ได้... เรียกว่า การขึ้นในระลอกแรกๆ ที่เหมือนจะทำตัว U แต่ก็ได้มีการอ่อนตัวลง แล้วผ่านขึ้นมาสร้าง New High ได้ใหม่ก็เลยน่าจะเริ่มมองในแนวโน้มดีๆ ได้ หรือ เริ่มยืนยันว่าความน่าจะเป็นของ รูปแบบตัว U น่าจะเริ่มชัดเจนขึ้น.. ส่วนเรื่องของการ ซื้อมากเกินไป หรือไม่ สัญญาณของ Indicator เป็นตัวรองนะครับ รองดูที่ MA. และ Pattern ค่า Overbought ก็อาจจะ ไม่ลงม่าง่ายๆ แค่นั้น แล้วขึ้น